

Số: 46 /BC-BKTXH

Tu Mơ Rông, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ
kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; các Nghị quyết của HĐND huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và các ngành có liên quan;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở Tờ trình số: 260/TTr-UBND, ngày 25/11/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Công văn số: 3534/UBND-TCKH, ngày 13/12/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông về điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và báo cáo với HĐND huyện một số nội dung như sau:

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Trên cơ sở Báo cáo số: 825/BC-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023. Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện, trong đó cần báo cáo làm rõ một số nội dung sau:

Cần đánh giá cụ thể về các loại cây trồng chủ lực, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao nhiêu mô hình ở huyện và 11 xã) để làm cơ sở nhân rộng và giảm nghèo bền vững.

Công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu trồng rừng còn chậm so với quy định, việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá tỷ lệ cây sinh trưởng và phát triển ở các xã chưa được thường xuyên và kịp thời; tỷ lệ cây trồng qua các năm còn chết nhiều so với kế hoạch đề ra...

Chậm bàn giao diện tích rừng ngoài thực địa cho các tổ chức để quản lý bảo vệ theo quy định dẫn đến một số diện tích rừng vẫn còn do UBND cấp xã quản lý: Xã Tu Mơ Rông, xã Ngọc Lậy.

Công tác tham mưu phân bổ triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và tiến độ giải ngân một số dự án đầu tư công

còn chậm; việc rà soát, bổ sung, thay đổi danh mục, tên công trình cho một số chương trình, dự án chưa chặt chẽ và sát với nhu cầu, khả năng thực hiện, để phải trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung lại nhiều lần.

Về nông thôn mới: Chưa đánh giá rõ xã nào không đạt so với các tiêu chí huyện giao từ đầu năm và bổ sung mới, nêu rõ nguyên nhân, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để có hướng điều chỉnh kịp thời trong thời gian đến. Số lượng Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành cầu nối gắn kết giữa người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Công tác đổi mới và phát huy đào tạo nghề chưa rõ nét, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là ngành nông nghiệp còn hạn chế. Tình trạng buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là sản phẩm như Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm còn phức tạp, khó kiểm soát.

2. Về dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, đề nghị UBND huyện cần quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện có hiệu quả một số lĩnh vực đột phá đã được chỉ ra tại các kỳ họp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh tiến hành chỉ đạo rà soát, cập nhật bổ sung, phân bổ các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và các Nghị quyết khác có liên quan, triển khai tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH; Ban KT-XH;

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Minh Tiến